



ที่ ศธ ๐๗๐๓๘/ ๑๕๔๔

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
เลขที่ ๙๗/๓๒ หมู่ ๑ ถนนพระยาเสีจจา
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
๒๐๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสัตหีบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี ที่ ๑๘๙/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ๒๑๙๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ราย นายนพรัตน์
มุกดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะจันทร์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ
ภักดีชุมพล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิ นั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี พิจารณาแล้วเพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
กรณีที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เป็นครั้งคราว
หรือไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้เป็นการล่วงหน้าใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิบูลผล พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐๓๘ - ๒๘๗๑๔๘

โทรสาร ๐๓๘ - ๒๗๓๗๙๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cbi_nfedc@dole.go.th

“เรียนดี มีความสุข”



คำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
ที่ ๑๘๙/๒๕๖๗

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ด้วยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายพนรัตน์ มุกดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะจันทร์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกักตุมพล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ๒๑๙๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ดังนั้น โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี ในกรณีที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เป็นครั้งคราว หรือไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเพื่อให้การปฏิบัติราชการของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะจันทร์ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และเกิดผลดีแก่ทางราชการ อาศัยอำนาจ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด/และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นางสุรัสวดี เลียงสุพงษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสัตหีบ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะจันทร์ กรณีที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เป็นครั้งคราว หรือไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไว้เป็นการล่วงหน้าใหม่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางวิบูลผล พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้